

อย. ประสานความร่วมมือแพทยสภา เตือนแพทย์ระมัดระวังการใช้เครื่องสำอางในขวด รูปแบบยาฉีด อย่าใช้ผิดวัตถุประสงค์

อย. ประชาสัมพันธ์ให้แพทย์หรือผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมระมัดระวังการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่บรรจุในขวดรูปแบบยาฉีดที่บรรจุใน Ampoule Vial หรือ Syringe โดยเครื่องสำอางใช้ทาภายนอกร่างกายเท่านั้น

เภสัชกรวิรัชชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางอนุญาตให้ใช้ทาบริเวณภายนอกร่างกายเท่านั้น หากกล่าวอ้างว่า ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีดที่บรรจุใน Ampoule Vial หรือ Syringe ใช้ฉีดเข้าร่างกายเพื่อความสวยงาม เป็นการใช้ผิดวิธีหรือผิดวัตถุประสงค์ อาจเกิดอันตรายได้

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้ประสานงานกับภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วน อาทิ กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค (บก.ปคบ.) และ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) ออกตรวจสถานพยาบาลหลายแห่ง รวมทั้งได้ดำเนินการตรวจสอบเฝ้าระวังสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอางที่มีภาชนะบรรจุในรูปแบบดังกล่าว และได้ดำเนินคดี เพิกถอนใบรับจดทะเบียนเครื่องสำอางที่มีการฝ่าฝืนกฎหมาย นอกจากนี้ ได้ประสานงานกับแพทยสภา เพื่อประชาสัมพันธ์และขอความร่วมมือเตือนแพทย์หรือผู้ประกอบการวิชาชีพเวชกรรมให้ระมัดระวังการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางในขวดรูปแบบยาฉีดที่บรรจุใน Ampoule Vial หรือ Syringe โดยให้สังเกตว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการอนุญาตจาก อย. หรือไม่ ได้รับอนุญาตเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใด ใช้ตรงตามประเภทและวัตถุประสงค์หรือไม่ โดย อย. ได้จัดทำข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นเครื่องสำอางที่บรรจุอยู่ใน Ampoule Vial หรือ Syringe ให้ประชาชนตรวจสอบได้ที่ <https://shorturl.at/9aQ7F> หรือ QR code ด้านล่าง

รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เน้นย้ำว่า อย. ไม่อนุญาตให้นำผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางไปฉีดเข้าสู่ร่างกาย หากผู้บริโภคมีข้อสงสัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ สามารถสอบถามข้อมูลหรือร้องเรียนได้ที่สายด่วน อย. 1556 หรือผ่าน Line@FDAThail, Facebook: FDAThail หรือ E-mail: 1556@fda.moph.go.th ตู้ปณ. 1556 ปณฝ. กระทรวงสาธารณสุข จังหวัดนนทบุรี 11004 หรือสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ

วันที่เผยแพร่ข่าว 27 สิงหาคม 2567 / ข่าวแจก 236 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567



ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่บรรจุอยู่ใน
Ampoule Vial หรือ Syringe



ระบบตรวจสอบการอนุญาต